



คำสั่งกระทรวงมหาดไทย

ที่ ๕๗ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

(Ministry Chief Information Officer : MCIO) ของกระทรวงมหาดไทย

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวง ทบวง กรม และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่ง ที่ ๗๓๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวงมหาดไทย นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รูปแบบและความสัมพันธ์ คุณสมบัติและการจัดตั้ง รวมทั้งกลไกการสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : GCIO) ให้มีความเป็นปัจจุบัน และรองรับภารกิจการเป็นผู้นำ ในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer : Management Guideline) และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอ ส่งผลให้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย ไม่เป็นปัจจุบัน จึงอาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๓๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวงมหาดไทย และให้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) ของกระทรวงมหาดไทย โดยให้แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับการมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในทางด้านบริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) ของกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) เสนอแนะเป้าหมายและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย กำกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวง (Ministry Enterprise Architecture) รวมทั้งบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ และทรัพยากร เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

(๒) ประสานและพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงมหาดไทย เพื่อการเชื่อมโยงการบริการ การทำงานและข้อมูลระหว่างหน่วยงานแบบอัตโนมัติ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ตลอดจนประสานการดำเนินงานด้านดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

/ (๓) ส่งเสริม...

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการและบริหารจัดการข้อมูลกลางของกระทรวงมหาดไทย ให้มีคุณภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความเป็นส่วนบุคคล เชื่อมโยงและนำข้อมูลรวมทั้งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตัดสินใจ การพัฒนานวัตกรรมบริการและการทำงาน ทั้งนี้เพื่อการสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน (Open, Connected, and Data-Driven)

(๔) กำกับดูแล และให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาระบบงาน ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง เป็นการบูรณาการไม่ซ้ำซ้อน สามารถนำมาต่อยอด และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

(๕) กำกับติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายในกระทรวงมหาดไทยให้เป็นตามหลักธรรมาภิบาล กำหนดแนวทางการใช้มาตรฐานด้านดิจิทัลภาครัฐระดับกระทรวง กำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) และบริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจัดให้มีหรือปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

(๖) สำรวจและติดตามสถานการณ์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และรายงานให้คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีและเพื่อการพัฒนาต่อยอดที่ยั่งยืน

(๗) ปรับกรอบความคิด (Mindset) และสร้างการยอมรับเชิงนโยบายในการปรับรูปแบบ การบริการและการทำงานของหน่วยงานและสื่อสารถ่ายทอดให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งกำหนดแนวทาง และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและมีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน การพัฒนา นวัตกรรม และการทำงานร่วมกัน พัฒนาระบบนิเวศและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน

(๘) กรณีที่กฎหมายหรือคณะรัฐมนตรีเคยกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีการ ที่ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ ให้ MCIO เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับแนวทางการบริหารจัดการ GCIO ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๙) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่กำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย